

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Date : 27 ก.ย. 2543	Page : 19	Source :	สยามรัฐ № 3395314
Keyword			

สวช.ลุ่ม 3 ล้านคนมีน้ำใจไมตรี ฉลอง 100 ปี ราชสมภพสมเด็จพระ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ร่วมหลายองค์กรฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราช-
สมภพสมเด็จพระเจ้าจัดโครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี เลขา
สวช.ตั้งเป้าตั้งคนร่วกิจกรรมเป็นตัวอย่าง 3 ล้านคน

นายอาทร จันทวิมล เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เป็นประธานในการประชุม
โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรีเนื่องในการจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองครบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2543 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวนมากอันได้แก่โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ธนาคาร
ออมสิน บริษัทสยามกลการในโครงการชิงเอิร์ธ
บริษัทแอดวานซ์เพจจิง สภาวัฒนธรรมกมท. ผู้ผลิต
รายการบ้านเด็กดีทางช่อง 11 บริษัท ไอเอ็นเอ็น
บริษัทฟาติมา บริษัทบรอดคาร์ทไทย รายการข่าว
ผู้เยาว์โทรทัศน์ช่อง 7 สี บริษัทททบ.5 เรดิโอและ
บริษัทเนเจอร์ชาวด์ โดยเลขาสวช.ได้ทำความถึง
สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่านายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดำเนินโครงการดังกล่าว
และอนุมัติงบกลางจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัด
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ รมรงค์สร้าง
จิตสำนึกให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนร่วม
แสดงน้ำใจไมตรีแก่ผู้อื่นโดยมีตัวอย่างของกิจกรรม
คือการเยี่ยมผู้ใหญ่นชรา บำเพ็ญสาธารณกุศล ช่วย
คนจนผู้้วยคนพิการและช่วยคนถิ่นกันดารห่างไกล

โดยตัวอย่างดังกล่าวเป็นพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรง
เคยปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างไว้ขณะยังทรงมีพระชนม์อยู่

ในการประชุมดังกล่าวนั้นหน่วยงานที่เข้า
ร่วมได้เสนอแนวการรณรงค์ตัวอย่าง เช่น ด้านวิทยุ
ได้เสนอตัวอย่าง สปอตการร่วมสร้างไมตรี
โทรทัศน์ช่อง 7 สีเสนอตัวอย่างการมีน้ำใจไมตรี
ผ่านรายการข่าวผู้เยาว์ และรายการบ้านเด็กดีจัด
ละครเด็กหรือการแสดงโดยเด็กๆ ออกห่างรายการ
บ้านเด็กดีทางช่อง 11 เป็นต้นและยังจะมีการจัด
ละครเวทีเรื่อง "บ้านไมตรี" ไปยังจังหวัดต่างๆ โดย
บรอดคาร์ทอีก 12 จังหวัด

"โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรีได้มีหน่วย
งานแห่งเริ่มแล้วอย่างโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ให้
นักเรียนทำดอกไม้ทาบแห้งแล้วทำเป็นการดอวยพร
ส่งไปยังที่ต่างๆ เช่นผู้้วยในโรงพยาบาลปรากฏ
ว่าได้รับการชื่นชมและที่สำคัญมีการส่งไปยัง
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ท่านชื่นชม
และให้ช่วยกันรณรงค์ โครงการนี้เรียดตามรอย
เมืองพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าที่ทรงปฏิบัติเป็น
แบบอย่างไว้ 4 ประการคือเยี่ยมผู้ใหญ่นชรา
บำเพ็ญสาธารณกุศล ดูแลคนจนผู้้วยพิการและ
การช่วยคนถิ่นกันดารห่างไกล ใครจะทำอะไรก็ได้
ตามอัธยาศัย ในเบื้องต้นหรือปีหน้าหวังเพียงจะตั้ง
คนไทยเข้ามาร่วมปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างสัก 3 ล้าน
คนไม่ต้องทั้งประเทศ" เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติกล่าว